



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๔๑๓๐ โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๔๑๓๒

ที่ นม ๐๐๑๕/๑๔๘๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มสำหรับการประเมินคัดเลือกจังหวัดนำร่องการพัฒนาด้านพลังงานมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามบันทึกข้อความ ที่ พน ๐๒๐๔/๑๘๐๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานพลังงานจังหวัด พิจารณารอกแบบฟอร์มสำหรับการประเมินคัดเลือกจังหวัดนำร่องการพัฒนาด้านพลังงานมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการรอกแบบฟอร์มสำหรับการประเมินคัดเลือกจังหวัดนำร่องการพัฒนาด้านพลังงานมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้จัดส่งแบบฟอร์มไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ provincialplan@energy.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร)
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มสำหรับประเมินคัดเลือกจังหวัดนำร่องการพัฒนาด้านพลังงานสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มควมมั่งคั่งพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

กรุณาประเมินโดยใส่เครื่องหมาย ✓ (ใช่/ไม่ใช่) ในแต่ละหัวข้อให้ครบทุกหัวข้อ

ที่	หัวข้อ	ผลประเมิน	
		ใช่	ไม่ใช่
1	จังหวัดท่านได้รับผิดชอบเป็นเมือง Smart City จากสำนักงานเมืองอัจฉริยะ ภายใต้การกำกับของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว (ถ้าใช่ ให้ระบุพื้นที่และปีดำเนินการ)	✓	- พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา - เริ่มต้นปี 2565
2	จังหวัดท่านมีพื้นที่กำหนดเป็นเมืองในเขตส่งเสริม Smart City ของ depa (ถ้าใช่ ให้ระบุพื้นที่)	✓	- พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
3	จังหวัดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อดำเนินงานเรื่อง Smart City แล้ว (ถ้าใช่ ให้ระบุชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง)	✓	- จังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 13130/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลังงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะทำงานด้าน Smart Energy

ที่	หัวข้อ	ผลประเมิน	
		ใช่	ไม่ใช่
4	สพจ. มีประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ Smart City ร่วมกับ depa แล้ว (ถ้าใช่ ให้ระบุชื่อโครงการและปีที่ดำเนินการ)	✓	<p>โครงการเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการเพิ่มสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดำเนินการปี 2565 - 2569 โครงการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop และ Solar Floating ดำเนินการปี 2565 - 2569 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตรและการแปรรูป ดำเนินการปี 2565 - 2569
5	พลังงานจังหวัด มีประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ Smart City ร่วมกับ depa แล้ว (ถ้าใช่ ให้ระบุชื่อโครงการและปีที่ดำเนินการ)	✓	<p>โครงการเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการเพิ่มสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดำเนินการปี 2565 - 2569 โครงการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop และ Solar Floating ดำเนินการปี 2565 - 2569 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตรและการแปรรูป ดำเนินการปี 2565 - 2569
6	สพจ.มีความสนใจในการดำเนินโครงการด้าน smart city	✓	
7	สพจ. ต้องการขอรับการสนับสนุนจาก กยผ. สบพท. ในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการ Smart City ในจังหวัด	✓	

ที่	หัวข้อ	ผลประเมิน		รายละเอียด
		ใช่	ไม่ใช่	
8	จังหวัดหรือ สพจ. มีพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการด้าน Smart City แล้ว (ถ้าใช่ ให้ระบุชื่อพื้นที่)	✓		- โครงการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ ได้แก่ อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
9	สพจ. มีกลยุทธ์การพัฒนาในด้านพลังงานในพื้นที่เป้าหมายไปสู่เมือง Smart City แล้ว (ถ้าใช่ ให้ระบุกลยุทธ์โดยย่อ)	✓		<p>สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะทำงานด้าน Smart Energy จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน Smart Energy เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ (ดำเนินการปี 2565 – 2569) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการเพิ่มสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2. โครงการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop และ Solar Floating 3. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตรและการแปรรูป โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย, ตัวชี้วัดการดำเนินงาน, แผนงาน/งบประมาณ และรูปแบบการลงทุน จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมกันหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/รอง เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายสุรินทร์ แซงไทยทวีพร)

ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๕๖๕